

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thưa các đồng chí!

Hội nghị hôm nay thật nhiều ý nghĩa khi tổ chức vào dịp kỷ niệm 112 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2023), kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Trong không khí lịch sử này, chúng ta cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. **Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn** soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục sự nghiệp cách mạng: độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thưa các đồng chí!

Thời gian qua, các đảng bộ trong toàn hệ thống chính trị đã có nhiều hoạt động sơ kết việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình triển khai Kết luận 01 để kịp thời có những định hướng, giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Chúng ta đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01; tham luận của đại diện 07 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; giao lưu, chia sẻ về các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Nhìn chung, ý kiến của các đồng chí nêu ra là xác đáng, kiến nghị được nhiều nội dung sát thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 hai năm vừa qua. Kết quả đạt được đã phản ánh sinh động sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, thể hiện rõ nét ở các điểm sáng sau đây:

Thứ nhất, vượt lên bối cảnh khó khăn, phức tạp, tinh thần học tập và làm theo Bác đã chuyển hóa, hòa quyện với truyền thống văn hóa dân tộc, trở thành lẽ sống tự nhiên, sức mạnh tinh thần, động lực to lớn của xã hội.

Hai năm qua, tình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp: đại dịch COVID-19 kéo dài để lại nhiều hậu quả, hệ lụy nặng nề; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, nhất là xung đột Nga-Ukraine ; khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới nghiêm trọng, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy; thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, biến đổi khí hậu, dịch bệnh...

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức đó, trong bộn bề công việc của những năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

của Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm sâu sát, quyết liệt, đồng bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ, công tác tham mưu, giúp việc của ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, nhìn chung, đều thực hiện theo hướng gắn với đặc điểm, điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Từ đó, đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Nhờ vậy, việc học tập và làm theo Bác luôn được triển khai đồng bộ, hiệu quả trở thành động lực tinh thần, là sợi dây gắn kết toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, với ý chí, quyết tâm cao, "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt" như Đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh.

Thứ hai, cấp ủy các cấp đã xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mục tiêu, đồng thời là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Có thể nói, thành tích nổi bật thời gian qua đó là, chúng ta đã triển khai thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi địa phương. Các đồng chí đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung biện pháp, chương trình hành động cụ thể, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá, như: tập trung quyết liệt đổi mới cách thức

lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tích cực giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc được xã hội quan tâm; chú trọng xây dựng hệ giá trị chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, con người và hệ giá trị gia đình Việt Nam...

Từ những nỗ lực, cố gắng đó, trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đáng phần khởi hai năm qua, có phần đóng góp quan trọng của việc thực hiện sáng tạo, hiệu quả Kết luận số 01 như trong báo cáo đã nêu.

Thứ ba, việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên” đi vào nền nếp, chiều sâu, thực chất góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương, hiện thực hoá bằng những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến từ “học tập” sang “làm theo”, phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này.

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, kết hợp hài hoà giữa "xây" và "chống". Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Cải cách hành chính được thực hiện, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, hình thành tác phong, lễ lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được nhân dân đánh giá cao, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực thời kỳ mới, “nói đi đôi với làm”, “hết lòng phục vụ nhân dân”; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước; góp phần tạo một

bước chuyên biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần "*không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; và không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào*" có nhiều đổi mới, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nghiêm túc, bài bản, có tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng, hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, điểm nhấn trong nhiệm kỳ này là sự sáng tạo, đổi mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận

Việc sinh hoạt chuyên đề không ngừng được đổi mới. Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động biên soạn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều chủ đề phong phú, thiết thực. Nhiều nơi tổ chức sinh hoạt chuyên đề bằng thức sân khấu hóa, chuyên tải nội

dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người qua các tác phẩm văn học nghệ thuật hết sức lay động, truyền cảm hứng. (Vở kịch “Đoàn kết là sức mạnh” chúng ta vừa xem là một minh chứng sống động).

Công tác tuyên truyền được chú trọng, đổi mới, sáng tạo: việc xây dựng phim tài liệu, phim ngắn, triển lãm về tư tưởng, đạo đức, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trước đây được tổ chức ở cấp Trung ương, nay đã được triển khai rộng khắp trong cả nước. Nhiều triển lãm ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thực tế ảo hết sức hấp dẫn như chúng ta vừa chứng kiến tại Hội nghị.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác kịp thời, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Từ trong việc học tập và làm theo Bác, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình đã được phát hiện, biểu dương, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi lên tình cảm, động lực, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực trong những năm tới diễn biến rất phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu mới nặng nề, đối với công tác xây dựng Đảng. Để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo, thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01, tôi đề nghị các đồng chí lưu ý, nghiên cứu thực hiện một số nội dung sau:

Một là, luôn nắm vững và nghiêm túc thực hiện quan điểm chỉ đạo của Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ “... *phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, ráo riết, có kết quả cụ thể các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về vấn đề này, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Đồng thời thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương; nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức, văn hoá, tinh chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hai là, phát huy vai trò đi trước, mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết của cấp ủy đảng, của ban tuyên giáo các cấp trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu đổi mới, sáng tạo việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm hay, đột phá, gắn với hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thấm sâu trong các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người có chức vụ càng cao, chức vụ càng lớn càng phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: *Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.*

Bốn là, đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là đối với tầng lớp thanh thiếu nhi, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả (như “mô hình Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác” rất ấn tượng và ý nghĩa mà chúng ta vừa theo dõi).

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu; nghiêm túc phê bình những tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội

bộ; phòng, chống hiệu quả tham nhũng, tiêu cực.

Về các ý kiến đề xuất, kiến nghị, tôi đề nghị Ban Tổ chức Hội nghị ghi chép đầy đủ, tổng hợp báo cáo, tham mưu Trung ương có biện pháp giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc.

Thưa các đồng chí,

Có thể nói, xuyên suốt nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hết sức kiên trì, quyết liệt, thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm. Chúng ta có quyền kỳ vọng rằng, nếu mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân chúng ta ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình, tham gia ngày càng tích cực vào việc học tập và làm theo Bác, thì những nội dung cơ bản, quan trọng, cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người sẽ thấm sâu vào đời sống tinh thần của xã hội, tác động sâu sắc vào tình cảm của mỗi người, khơi dậy những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp trong mỗi chúng ta và từ đó đấu tranh có hiệu quả với những mặt còn tiêu cực, hạn chế, lệch lạc trong xã hội, đấu tranh với những cái xấu còn tồn tại trong mỗi con người vì sự vững mạnh của Đảng, sự trường tồn của dân tộc, vì sự ấm no, tự do, hạnh phúc cho mỗi người dân Việt Nam.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, trong thời gian tới việc thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Xin gửi tới các đồng chí và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Trân trọng cảm ơn.